



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

3 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สวท., ผจก., มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, newtv, hfocus, sondhitalk, posttoday)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามความพร้อมระบบบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ และตรวจเยี่ยมเครือข่ายหน่วยบริการใน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ โดยพบว่า จ.เพชรบุรีมีความพร้อม 100% มีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยบริการทุกระดับเป็นระบบเดียวทั้งจังหวัดแล้ว รวมถึงระบบ Provider ID ของบุคลากรทางการแพทย์ 4 สาขาหลัก ที่ดำเนินการแล้วร้อยละ 85.45 มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ โดยในวันที่ 7 ม.ค.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ จะร่วมเปิดตัวโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ที่ จ.ร้อยเอ็ด อย่างเป็นทางการ พร้อมกับอีก 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี และนราธิวาส ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ผจก., มติชน, hfocus)

- นพ.เจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช. ชี้ เป้าหมายระบบบัตรทองสุปี 22 เดือนเพิ่มความสะดวกผู้ใช้สิทธิบัตรทองทั้งด้านสิทธิประโยชน์และด้านการเข้าถึงบริการ พร้อมอัปเดตบัตรทองคนไทยในต่างแดนเข้ารับปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ฟรีผ่าน 4 แอปในระบบของ สปสช. ใช้เพียงเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง แก้ปัญหาด้านภาษาและการเข้ารับบริการสำคัญคนไทยที่อาศัยหรือเดินทางท่องเที่ยวในต่างแดน เริ่มให้บริการ 15 ม.ค.67

สรุปอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2567

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก.)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงหลังประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ว่า สธ.มีนโยบายดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม (Drink Don't Drive) เป็นผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากดื่มแล้วขับลดลง จากข้อมูลของ สธ. มีผู้ขับขี้อายุน้อยกว่า 20 ปี ดื่มสุรา 339 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 ของผู้ขับขี้อายุน้อยกว่า 20 ปีที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด โดยบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. ซึ่งจะมีการสืบกลับไปยังร้านค้าที่จำหน่ายเพื่อดำเนินคดี รวมถึงขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่เสียสละเวลาทำงานในช่วงวันหยุด

- ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2566 - วันที่ 1 ม.ค. 2567 เกิดอุบัติเหตุสะสม 1,570 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 190 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,574 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ กาญจนบุรี 57 ครั้ง ผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร 13 ราย ผู้บาดเจ็บ (Admit) สูงสุด คือ กาญจนบุรี 56 คน ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากการขับเร็วเกินกำหนดร้อยละ 37.52 ดื่มแล้วขับร้อยละ 27.64 และทัศนวิสัยไม่ดีร้อยละ 17.13

คลินิกมลพิษออนไลน์ รพ.นพรัตน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thereporters, thansettakij)

- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.นพรัตน์ราชธานี จัดทำคลินิกมลพิษออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินอาการจากการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลตนเองเบื้องต้น ร่วมกับจัดทำระบบแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ที่บ้าน

ทำนวดคลายเมื่อยจากการเดินทางไกล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, postjung)

- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 7 ท่าการนวดตนเองตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย บรรเทาอาการเหนื่อยล้าระหว่างเดินทาง 1.ใช้นิ้วหัวแม่มือนวดข้อมือด้านในและนอก ช่วยคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบข้อมือ 2.เหยียดแขนตรงไปด้านหน้าพร้อมกับใช้มือตัดปลายนิ้วมือในลักษณะคว่ำและหงายมือ ช่วยยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 3.ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางกดนวดแนวกล้ามเนื้อบ่าและต้นคอสิ้นสุดที่ฐานกะโหลกศีรษะ คลายกล้ามเนื้อบ่าต้นคอ 4.นำมือสองข้างประสานท้ายทอยแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือสองข้างกดนวดตามแนวกล้ามเนื้อต้นคอขึ้นไปสิ้นสุดที่ฐานกะโหลกศีรษะ บรรเทาตาพร่ามัว 5.ใช้นิ้วมือสองข้างนวดคลึงทั่วศีรษะคล้ายสระผม กระตุ้นการไหลเวียนเลือด 6.ประสานมือบริเวณหน้าอกตัดยึดแขนไปด้านซ้ายหน้ามองตรง ด้านขวา ด้านหน้า และวาดแขนยึดไปด้านบน พร้อมโน้มเอียงตัวไปซ้ายและขวา เป็นการยืดกล้ามเนื้อ และ 7.หมุนข้อไหล่โดยยกแขนหมุนไปด้านหลังซ้ายและขวา ทำทีละข้าง 5-10 ครั้ง ช่วยคลายกล้ามเนื้อ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้นแบบเรียนรู้ “เบาหวาน”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เผย รมว.สธ. ให้เขตสุขภาพที่ 9 จัดทำพื้นที่ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ให้กับเขตสุขภาพอื่น ๆ เพื่อขยายผลไปทั่วประเทศ</p>	
<p>สถานการณ์โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.สุผล ตียนันตพร สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มีแนวโน้มจะมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นจากประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ถ้าติดเชื้อจะอยู่ในช่วงพักตัวที่ยังไม่แสดงอาการ ต้องรอดูหลังพ้น 7 วันอันตรายไปแล้ว โดย สคร. 9 ได้สุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ ยังไม่มีรายงานการตรวจพบสายพันธุ์ใหม่</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ จุฬาฯ โปสต์ หลังเทศกาลปีใหม่นี้จะมีผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นที่น่าวิตก และจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติในเดือน กพ. สายพันธุ์ที่พบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ JN.1 ส่วนวัคซีนสายพันธุ์ล่าสุดขณะนี้ที่มีใช้กันจะเป็น XBB.1.5 ชนิดสายพันธุ์เดี่ยว ยังไม่มีในประเทศไทย และประเทศไทยกำลังจะสิ้นสุดฤดูกาลระบาดในปีนี้ และจะไประบาดใหม่ในเดือนมิ.ย. การฉีดวัคซีนจึงยังรอได้ รอไว้ดำเนินการระบาดครั้งใหม่ค่อยตัดสินใจ</p>	-
<p>โรคโปลิโอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, thebangkokinsight)</p> <p>- รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และกรรมการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เตือนโรคโปลิโออาจกลับมาระบาดอีกครั้ง ไม่มียารักษา เสี่ยงอัมพาตแขนขาถาวร ดังนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้สัมผัสเชื้อโปลิโอ โดยการรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด แนะนำให้เด็กไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอตามตารางการให้วัคซีนโปรแกรมที่กำหนดไว้ตามสูตร 2 IPV + 3 OPV ทั่วประเทศ รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดฉีด หรือยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ cVDPV2 เพราะหากความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อาจทำให้โรคหวนกลับมาระบาดได้อีกครั้ง</p>	-